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Nefttdasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Stjóm Eyþings hefur fengið til umsagnar frá umhverfisnefnd Alþingis tillögu til 
þingsályktunar um afléttingu veiðibanns á ijúpu, 154. mál. Stjómin samþykkti 
eflirfarandi umsögn:

Með vísan til fyrri samþykkta Eyþings mælir stjórnin með samþykkt 
tillögunnar.

Fylgiskjöl:

Umsögn stjómar Eyþings, dags. 19. nóvember 2002, um tillögu til 
þingsályktunar um aðgerðir til vemdar ijúpnastofninum, 11. mál.

Afrit af bréfi til umhverfisráðherra, dags. 24. september 2001, með ályktun 
aðalfundar Eyþings 2001.
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Akureyri 19. nóvember2002

Nefhdasvið Aiþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Stjóm Eyþings hefur fengið til umsagnar frá umhverfissnefiid Alþingis tillögu 
til þingsályktunar um aðgerðir til vemdar rjúpnastoöiinum, 11. mál.

Stjórn Eyþings áréttar ályktun sína um þetta mál frá aðalfundi Eyþings 
2001» sem fram kemur i fylgiskjali m  með tillðgunni. Stjórnin saknar þess 
að ekki skuli liggja fyrir niðurstöður um árangur friðunar á þeim svœðum 
þar sem henni hefur verið beitt Stjórnin tdur því að svo stöddu ekki þörf 
á að ganga lengra en sem nemur fyrri ályktun sinni um þessi mál og mæiir 
með að veiðitímabilið hefjist 1. nóvember.

f.h. stjómar Eyþings

'étur Þ^Jónasson 
framkv.stjóri
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Akureyri 24. september2001

Umhverfísráðherra 
Siv Friðleifsdóttir 
Vonarstræti 4 
150Reykjavík

A aðalfundi Eyþings 31. ágúst og 1. september s.l var eftirfarandi ályktun 
samþykkt:

Aðalfundur Eyþings, haldinn í Hrísey 31. ágúst og 1. september 2001, tekur 
undir erindi Svalbarðshrepps um að stytta rjúpnaveiðitímabilið um 2 vikur. 
Lagt er til að veiðitímabilið hefjist 1. nóvember. Búast má við að landið þoli 
frekar ágang veiðimanna eftir að fiysta tekur, og veiðin verði meiri íþrótt vegna 
þess að möguleiki ijúpunnar til lífs eykst.

í erindi frá hreppsnefnd Svalbarðshrepps sem lagt var fyrir aðalfúnd Eyþings 
kom eftirfarandi fram:

“Sókn í rjúpnastofninn hefiir farið árvaxandi og samfara því hefur 
utanvegaakstur og landspjöll og sjónmengun af völdum hans orðið æ meira 
vandamál, sem illa gengur að hafa hemil á, þrátt fyrir tilburði lögreglu og 
landeigenda í þá veru. Það er skoðun hreppsnefiidar Svalbarðshrepps að það 
væri til verulegra bóta í þessum efnum að hefja veiðar ekki fyrr en 1. 
nóvember. Þá er jörð yfirleitt tekin að frjósa og snjór kominn í hærri afréttir, en 
þó nægur tími fyrir þá sem vilja ganga til ijúpna að ná í jólamatinn. Þá er það 
samdóma álit kunnugra að nú í sumar sé mun minna af varprjúpu hér í Norður- 
Þingeyjarsýslu en verið hefúr undanfarin ár.”

Alyktun aðalfúndarins er hér með komið á framfæri.

f.h. stjómar Eyþings

framkv.stjóri
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